

Bản Tường Trình **của Ô. Tạ Cự Hải, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ** **Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận** **về những vấn đề liên quan đến sinh hoạt cộng đồng** **vùng Thủ Đô.**

Tham chiếu:

1. Hiến Chương Cộng Đồng VN Wash DC, MD & VA
2. Tuyên Cáo Chung của CĐ và LHCCS ngày 7/3/2014
3. Các video Phỏng Vấn và Tìm Hiểu của THVN/HTD
4. You tube của Ông Lý Hiền Tài (LMDCVNTT) ngày 23/4/2014
5. Bản Lên Tiếng của LMDCVNTT ngày 20/4/2014, phổ biến 25/4/2014
6. Báo Đời Nay số 1145 (7/3/2014), 1147 (21/3/14)
7. Thông Báo Đính Chính của Ô. Lý Hiền Tài, phổ biến 6/5/2014
8. Bản cáo buộc của Ô. Đặng Nguyên Đức 4/5 và 8/5/2014

Kính thưa Quý Đồng Hương, Niên Trưởng, Hội Trưởng và Chiến Hữu

Đề Quý Vị có thể nắm vững tổng thể vấn đề, tôi, Tạ Cự Hải, CT/LHCCSVNCH vùng HTD&PC, xin tường trình:

I. Tóm lược diễn tiến sự việc

1. Căn cứ vào buổi Phỏng Vấn và Tìm Hiểu về ông Đính Hùng do ông Bùi Dương Liêm thực hiện trên YouTube ngày 15/12/2013: Vợ chồng ông Đính Hùng về Việt Nam thăm Mẹ bị bệnh nặng, đã bị công an cộng sản Phi Cảnh Tân Sơn Nhất khủng bố bằng cách cho vợ vào và bắt giữ chồng lại. Ông Đính Hùng đã bị công an cs/TSN bắt giữ, tịch thu passport, giấy tờ cá nhân, cell phone, v.v., cô lập với bên ngoài, đi vào phòng vệ sinh có công an áp tải, bị công an thẩm vấn 3 lần trong 3 phòng khác nhau, bởi 3 toán công an khác nhau trong suốt 4 tiếng đồng hồ.

2. Ông Đính Hùng cho biết là công an cs/TSN đã biết rõ lý lịch của ông : xuất thân sĩ quan Hải Quân VNCH, tù cải tạo, vượt biển năm nào, hoạt động ở Hoa Kỳ ra sao, có thể vì đã có người giao nộp hình ảnh, hồ sơ sinh hoạt cộng đồng, đoàn thể chính trị của vùng Hoa Thịnh Đốn cho csvn. Ông còn cho biết ông dứt khoát yêu

câu được trở lại Hoa Kỳ ngay vì công an cs/TSN đã ép buộc ông là: “nếu muốn được vào thăm Mẹ và gặp lại vợ thì ông phải lên sở công an TPHCM ‘làm việc’ mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ trong suốt thời gian ông ở VN”.

3. Ông Đinh Hùng cho biết ông đã quyết định lên TV để tố cáo “sự khủng bố này” cho đồng hương biết rõ. Vì khả năng Anh ngữ của ông còn yếu, ông cần có người có khả năng hiểu biết trình cho chính phủ Hoa Kỳ để bảo vệ cho công dân Hoa Kỳ gốc Việt khi về VN bị cs khủng bố và để đề cao cảnh giác.

4. Sau khi chương trình YouTube buổi phỏng vấn được đưa lên internet, thì có một nhà truyền thông ở Hoa Kỳ là ông Đông Yên, web site Đinh Sóng (<http://www.dinhsong.net>) đã chuyển tức khắc youtube cho Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội và Bộ Ngoại Giao Mỹ ở Hoa Thịnh Đốn, đề xin hỗ trợ và bảo vệ cho ông Đinh Hùng (có hồi báo đáp nhận nhưng chưa được trả lời). Riêng Bộ Ngoại Giao HK có hướng dẫn, mỗi khi về VN bị cs bắt thì phải báo cáo ngay cho Tòa Đại Sứ HK và Bộ Ngoại Giao.

5. Đã có rất nhiều người trên mạng ủng hộ, chỉ có một số nhỏ người không ủng hộ, là Ts Hồng Lĩnh (Thụy Sĩ), một nickname Bietcach Delta, và bà Tuyết Mai (Virginia, USA) viết bài chỉ trích cuộc phỏng vấn và ông Đinh Hùng.

6. Ông Đinh Hùng là cựu SQ/HQ/VNCH, bị tù “cải tạo”, là thuyền nhân, trong khi định cư tại vùng HTĐ, ông đã tham gia các sinh hoạt cộng đồng, trình diễn văn nghệ, là một trong những người Thủ Quốc Quân Kỳ trong các ngày Lễ lớn ở vùng thủ đô.

Dù là một sĩ quan Hải Quân, nhưng ông Đinh Hùng đã bị bà Tuyết Mai, vợ của ông Hội Trưởng HQ, chỉ trích một cách nặng nề, đại ý là Đinh Hùng đã gửi một thông điệp tuyên truyền có lợi cho cộng sản.

Vì lý do đó, ông Đinh Hùng đã yêu cầu LHCCS/VNCH/HTD&PC cho ông được cơ hội trình bày sự việc trong buổi họp định kỳ của Liên Hội vào ngày 5/1/2014. Nhận thấy đây là yêu cầu chính đáng, nên Liên Hội chấp thuận, kể cả những người chỉ trích ông Đinh Hùng cũng được mời tham dự.

7. Buổi họp định kỳ gồm khoảng 30 người, tôi CT/LHCCS làm điều hợp, có sự hiện diện của ông CT/CD Đoàn Hữu Định, và một cơ quan truyền thông là đài Truyền Hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn với ông bà Bùi Dương Liêm. Trong buổi họp, mọi người được hoàn toàn tự do phát biểu và đóng góp ý kiến (xem toàn

bộ Video buổi họp của Liên Hội đính kèm phía dưới)

8. Bà Tuyết Mai chất vấn ông Đinh Hùng đại ý như sau: “*Anh là SQ/QLVNCH nhưng anh hèn nhát, anh sợ không dám vào, chứ cs nó có không cho anh vào đâu! Tòa Đại Sứ cs có làm gì sai trái đâu mà anh kiện họ.*” Ông CT/CD Đoàn Hữu Định và CT/LHCCS là tôi, Tạ Cự Hải có lên tiếng phản đối, đại ý cs chưa nói mà bà Tuyết Mai đã nói, bà Tuyết Mai không được nói thay cho cộng sản...

9. Trước khi bế mạc buổi họp, bà Tuyết Mai đã nói lời xin lỗi trước cử tọa vì bà đã quá lời. Tối hôm đó, bà Tuyết Mai đã gửi email riêng cho tôi và ông CT/CD để xin lỗi.

10. Câu chuyện tưởng đến đây là chấm dứt, nhưng KHÔNG. Sau buổi họp định kỳ của LHCCS (5/1/2014), bà Tuyết Mai đã âm thầm hợp tác với ông Đặng Nguyên Đức, chưa bao giờ sinh hoạt với cộng đồng, tổ chức “Town Hall Meeting” vào ngày thứ bảy 1/3/2014 tại Jewish Community Center ở Fairfax, Virginia. Ông Đức và bà Tuyết Mai đã cáo buộc tôi, Tạ Cự Hải, CT/LHCCSVNCH và ông Đoàn Hữu Định, CT/CD “*có những sự việc có lợi cho cộng sản*” và đặc biệt là vu khống tôi, Tạ Cự Hải đã tham dự 2 bữa tiệc Giáng Sinh của Tòa Đại Sứ cs.vn tổ chức ở Marriott Hotel, Washington DC trong 2 năm 2010 và 2011, mà không đưa ra bằng chứng cụ thể nào. Do đó, Bản Tuyên Cáo Chung của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và Cộng Đồng đã được phổ biến vào ngày 7/3/2014.

Mới đây, ông Đặng Nguyên Đức đã gửi 2 email ngày 4/5 và 8/5/2014 có nội dung hăm dọa và gây áp lực đối với các thành viên của LHCCS/HTD&PC, và một lần nữa, tiếp tục vu khống tôi. Điều ngạc nhiên, đến giai đoạn này thì ông Đức chỉ còn tấn công một mình tôi, CT/LHCCS, mà không còn nói đến ông Chủ Tịch Cộng Đồng.

Trước những lời vu khống và mạ lỵ của ông Đặng Nguyên Đức với sự hợp tác của bà Tuyết Mai, tôi đang nhờ Luật Sư thụ lý vấn đề này.

11. Chủ trương của LHCCSVNCH/HTD&PC là đoàn kết với Tôn Giáo và Đảng Phái Chính Trị Quốc Gia. Tôn chỉ của LHCCS là yểm trợ cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản trong công cuộc tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam. Đồng thời LH có nhiệm vụ phục vụ, bảo vệ tập thể Quân Cán Cảnh VNCH tại hải ngoại và giúp đỡ Thương Phế Binh VNCH tại quốc nội.

II. Sự thật về tài liệu “Riêng Tư” của ông Lý Hiền Tài

Vào ngày Thứ Bảy 22/3/2014 lúc 10 giờ 30 tối, khi tôi rời Tiệc Tân Niên của Hội Quảng Đà ra về thì ông chủ nhà hàng Thần Tài có trao cho tôi một tập tài liệu nói rằng của tôi bỏ quên.

Về nhà, vừa đọc qua, tôi rất ngạc nhiên khi thấy trên các tài liệu có tên tôi và danh xưng của LHCCS/HTĐ và Phụ Cận. Tôi đọc kỹ thì mới phát giác ra đây là tài liệu có liên hệ đến LHCCS/HTĐ mà tôi đang đảm nhận trách vụ Chủ Tịch và nội dung đề cập đến một sự việc đang xảy ra có liên hệ đến an ninh sinh hoạt Cộng Đồng.

Vì những lẽ đó, tôi quyết định tường trình mọi việc với đồng hương vùng HTĐ để quý vị am tường hầu tiếp tay với chúng tôi cũng như LHCCS/HTĐ và Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia, nhằm giải quyết sự việc. Cũng cần nói rõ là vào ngày hôm sau, Chủ Nhật 23/3/2014, ông chủ nhà hàng Thần Tài điện thoại và để lời nhắn cho tôi “*Ô Tài nói tài liệu này là của ông Tài, nên nhờ tôi liên lạc trực tiếp với Ô Tài và trả lại cho Ô Tài*”. Ngày 25/3/2014 lúc 12 giờ trưa tôi đã trao lại cho Ô Lý Hiền Tài tập tài liệu trên ngay trước cửa nhà hàng Thần Tài với sự chứng kiến của đài Truyền Hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, ông bà Bùi Dương Liêm.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, Ô Lý Hiền Tài gọi điện thoại cho tôi và nói đại ý như thế này: “*Thưa anh Hải, Tài, Lý Hiền Tài đây. Thật là một việc hết sức đáng tiếc, hết sức đáng tiếc. Tôi muốn được gặp riêng mình anh. Tôi sẽ lo hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi. Anh khỏi phải lo gì cả. Tôi lo hết mọi việc. Thật là hết sức đáng tiếc. Ở đây, anh và anh Định là 2 người chống cộng rất mạnh. Thật là đáng tiếc. Thật ra tôi không coi mụ TM ra cái đách gì đâu.*”

Tôi hỏi đại ý: “có cả anh Định tham dự nữa được không ?”

Ông Tài đáp đại ý: “Tôi muốn gặp riêng anh Hải đã. Còn anh Định thì sẽ tính sau.”

Tôi trả lời đại ý: “để tôi thu xếp rồi gọi lại ông sau.”

Sở dĩ tôi đề nghị gặp luôn Ô CT/CĐ Đoàn Hữu Định là vì tài liệu có liên quan đến CĐ và Ô Định. Nhưng Ông Tài chỉ muốn gặp riêng tôi mà thôi. Sau đó tôi có đích thân gặp và thông báo tài liệu an ninh cộng đồng này với Ô CT/CĐ Đoàn Hữu Định.

Vài ngày sau tôi đã điện thoại cho ông Lý Hiền Tài và yêu cầu ông Tài cho biết địa điểm và ngày giờ để gặp. Ông Tài trả lời 3 giờ chiều ông sẽ gọi lại cho biết. Nhưng từ đó ông Tài đã im lặng luôn, mặc dù tôi đã để lại lời nhắn vài lần để nhắc ông, và kể từ đó thì mất liên lạc luôn.

1-Tập tài liệu liên quan đến an ninh Công Đồng

Sau khi bản tường trình đặc biệt của chúng tôi được phổ biến trên youtube và trên đài 30 Fairfax Public Access, ông Lý Hiền Tài có trả lời bằng một youtube (đính kèm phía dưới) cho rằng đây chỉ là những tài liệu riêng tư.

Thật sự, đây hoàn toàn không phải là những tài liệu đề cập đến chuyện riêng tư của ông Lý Hiền Tài và bà Tuyết Mai, mà là các tài liệu có liên quan đến một sự việc đang diễn ra có liên quan đến an ninh sinh hoạt cộng đồng.

Đó là những Emails bà Nguyễn Thị Tuyết Mai bcc cho ông Lý Hiền Tài về bản nháp của bản Thông Báo Đặc Biệt có tên của ông Chủ Tịch CD Đoàn Hữu Định, Nguyễn Thị Tuyết Mai và Chủ Tịch LHCCS Tạ Cự Hải, tức là một vấn đề có liên quan đến tổ chức Cộng Đồng/HTĐ và tổ chức Liên Hội Cựu Chiến Sĩ/ HTĐ.

2- Sự thật về Tài Liệu “Riêng Tư” của Ông Lý Hiền Tài, Có Vấn Công Đồng VN Wash DC, MD & VA.

- A/ Các tài liệu được trình bày trong youtube và trên đài 30 Fairfax Public Access, không có một tài liệu nào đề cập đến cá nhân của ông Lý Hiền Tài (xem video phụ đính phía dưới)
- B/ Tài liệu là những emails của Bà Nguyễn thị Tuyết Mai gửi cho những người trong nhóm của Bà, trong đó có ông Lý Hiền Tài. Các emails này được gửi đi từ 25/2/2014 đến hạ tuần tháng 3, 2014.
- C/ Đặc biệt email của bà Tuyết Mai (TuyetMai45@aol.com) ngày 25/2/2014 lúc 10:01pm gửi cho Ô.Lý Hiền Tài (lyhientai02@yahoo.com), yêu cầu Ô. Tài điện thoại cho Bà Tuyết Mai để nói chuyện về buổi “Town Hall Meeting” dự trù tổ chức vào thứ Bảy 1/3/2014 tại Jewish Community Center ở Fairfax, Virginia do Bà Tuyết Mai phối hợp với Ô. “Đặng Nguyên Đức cùng với nhóm thanh niên, thân hào, nhân sĩ lập Ủy Ban Đặc Biệt Điều Tra những người tiếp tay làm lợi cho cs”. (Đính kèm email của ông Đặng Nguyên Đức về buổi Town Hall Meeting và bài

tường thuật của Tuyết Mai về buổi Town Hall Meeting, trong đó có dự định tổ chức một buổi Town Hall Meeting khác nữa để biểu tình gây áp lực buộc ông Tạ Cự Hải phải từ chức Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ)

- D/ Những emails khác của Bà Tuyết Mai gửi cho Ô. Lý Hiền Tài ngoài bản nháp của “Thông Báo Đặc Biệt” mạo nhận tên Ô. CT/CD Đoàn Hữu Định và CT/LH Tạ Cự Hải, mà bà Tuyết Mai sau đó đã phổ biến trên internet để đánh lạc hướng dư luận, còn dự trù những kế hoạch mà nếu hai ông Đoàn Hữu Định và Tạ Cự Hải không ký tên thì sẽ làm thế nọ hay sẽ làm thế kia...

3-Nhận Định về vai trò của Ô Lý Hiền Tài

Ô. Lý Hiền Tài là Cố Vấn của Ban Chấp Hành CD của vùng thủ đô và phụ cận. Ô. Tài đã nhận và biết rõ nội dung của các emails mà bà Tuyết Mai gửi để tham khảo cùng ông, mà ông **KHÔNG** thông báo cho CT/CD và CT/LH. Trái lại ông Tài đã giữ “**KÍN**” làm tài liệu mà ông ngụy biện là “riêng tư”. Ông Tài đã lấy cái lý do “riêng tư” đó mà gán cho tôi là “lạm dụng tài liệu riêng tư” của ông Tài. Ngoài ra, chẳng những Ô Tài đã giữ “**KÍN**” không thông báo, mà còn hợp tác, tham dự Town Hall Meeting ngày 1/3/2014 với tư cách thành phần nhân sĩ của Ban Tổ Chức gồm có bà Nguyễn Thị Tuyết Mai và Ô. Đặng Nguyên Đức, khác hẳn với với các thành viên khác của CD là khi biết được Bà Tuyết Mai và Ô. Đức sẽ tổ chức “Town Hall Meeting” 1/3/2014, Quý Vị này đã có phản ứng tích cực, khuyên bảo ông Đức và thông báo cho CT/CD biết ngay, và quý vị này đã bị Ông Đức có những lời lẽ hỗn hào. (xin xem báo Đòi Nay, xem tài liệu Bà Tuyết Mai phân phát tại Town Hall Meeting và email bodetam11@gmail.com của Bà Tuyết Mai phổ biến ngày 2/3/2014 @ 11:24GMT)

4-Xác định

Thưa quý vị, là công dân Hoa Kỳ, khi tôi nhận được bất cứ tin tức, tài liệu của bất cứ ai, có nội dung nguy hại đến an ninh sinh hoạt cộng đồng và những lời hăm dọa có nguy hại đến an ninh bản thân tôi, trong khi phục vụ cộng đồng, tôi có quyền hay không có quyền sử dụng, để báo cáo với chính quyền, báo cáo với đồng hương, và tường trình với Tổ Chức Cộng Đồng?

Nếu đã tường trình, tôi phải khai dụng bất cứ phương tiện nào có được (internet, phone, radio, TV, FBI, v.v.), để tìm ra các biện pháp chặn đứng kịp thời.

Tôi hiểu rằng, biết mà không tố cáo là TÔNG PHẠM. Ngoài việc phải bảo vệ an

ninh cho cá nhân tôi, trong trách vụ mà các chiến hữu LHCCS/HTD đang giao phó, tôi phải có quyết định kịp thời.

Chúng tôi ước mong được quý bậc Trưởng Thượng, quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu, quý Đồng Hương trong vùng Hoa Thịnh Đốn nói riêng cũng như trên toàn thể Hải Ngoại nói chung và toàn thể quý vị thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, yểm trợ để chúng tôi hoàn tất được trách vụ và công tác trên đây.

Xin chân thành cảm tạ quý vị và trân trọng kính trình.

Tạ Cự Hải
CT/LHCCSVNCH/HTD&PC
Thứ Năm 15/5/2014

PHỤ LỤC - E-mails

Emails tham chiếu

1. Email 8/2/2014 của Tuyet Mai doi CDVN va LHCCS HTD sua doi Hien Chuong
2. Email 20/2/2014 Dang Nguyen Duc v/v Town Hall Meeting 1/3/2014
3. Email 25/2/2014 của Tuyet Mai gui Ly Hien Tai ve Town Hall Meeting
4. Email 18/3/2014 của Tuyet Mai gui Ly Hien Tai thao luan ke hoach doi pho CD
5. Thong Bao của Dang Nguyen Duc 1/3/2014(Town Hall Meeting)
6. Email 2/3/2014 của Tuyet Mai v/v Town Hall Meeting
7. Tuyen Cao Chung chung của LHCCS va CDVN /HTD 7/3/2014
8. Email 4/5/2014 của Dang Nguyen Duc sach nhieu CT/LHCCS/HTD
9. Email 8/5/2014 của Dang Nguyen Duc gay ap luc LHCCS/HTD

From: Mai Nguyen <bodetam11@gmail.com>

To: undisclosed-recipients;

Subject: TUYẾT MAI đề nghị sửa đổi Hiến Chương CDVN/HTĐ, MD&VA và Liên Hội CCSVNCH/HTĐ & Phụ cận.

Date: Sat, 8 Feb 2014 12:08:23 -0500

TUYẾT MAI đề nghị sửa đổi Hiến Chương CDVN/HTĐ, MD&VA và Liên Hội CCSVNCH/HTĐ & Phụ cận.

Kính thưa quý đồng hương,

Tôi, Tuyết Mai nhận thấy, hiện nay Hiến chương của CDVN/HTĐ, MD&VA Chủ tịch Ban Chấp Hành kiêm nhiệm luôn Chủ Tịch Văn Phòng Thường Trực và Chủ tịch Liên Hội CCSVNCH/HTĐ & Phụ cận không có vị chỉ huy nào cao cấp hơn, điều này đưa tới

tình trạng “Độc tài quân phiệt”. Khi hai vị chủ tịch này có hành động sai trái thì quân, dân trong vùng HTĐ không biết trình “Thỉnh nguyện thư” tới ai, cơ quan nào để đòi hỏi thực thi Dân chủ, Nhân quyền.

Cách đây ba ngày, Tôi có gửi thư hai lần, yêu cầu Chủ Tịch Đoàn Hữu Định đưa vấn đề “Quyền biểu quyết” vào chương trình nghị sự buổi họp CĐ ngày 5 Tháng 2, 2014 và cho phép tôi được tham dự. Hiện nay có nhiều thành viên trong BCH/CĐ và Văn Phòng Thường Trực CĐ bất mãn Ông Định độc tài, thịnh nộ họ trong những phiên họp hằng tháng cũng như khi người dân góp ý kiến xây dựng.

Ông Định không trả lời thư yêu cầu của tôi, và không đưa vấn đề “Quyền biểu quyết” vào chương trình nghị sự. Đây là thái độ khinh thường nguyện vọng của người dân. Nhiều thành viên Ban Chấp hành và Văn phòng Thường Trực đã đến dự phiên họp ngày 5/2/2014 với mục đích muốn thảo luận về vấn đề “Quyền biểu quyết”. Nhưng họ không thể nêu lên, vì Chủ Tịch Đoàn Hữu Định không để vấn đề này vào chương trình nghị sự.

Quyền phát biểu là một trong những quyền căn bản - Nhân quyền. Ngay cả Tổng Thống Hoa Kỳ cũng không được đập bàn, nạt nộ người dân như Ông Định bắt nạt tôi trong buổi họp của Liên Hội ngày 5 Tháng 1, 2014. Khi tôi viết thư tới Tổng Thống HK, tôi cũng được Văn phòng của Tổng Thống HK trả lời rất lễ độ.

Vì vậy tôi viết thư này yêu cầu quý vị trong Hội Đồng Đại Diện, Văn phòng Thường Trực, quý vị trong Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn cứu xét lại vấn đề sửa đổi Hiến Chương CĐ HTĐ, MD&VA. Văn Phòng Thường Trực phải độc lập với chủ tịch BCH thì mới có thực quyền giám sát BCH, nhờ đó tiếng nói, nguyện vọng của người dân được lắng nghe.

Cũng như vậy, Liên Hội Cựu Chiến sĩ VNCH/HTĐ &Phụ cận cần có Hiến Chương quy định quyền hạn của Chủ Tịch rõ ràng.

Ông Tạ cự Hải, chủ tịch Liên Hội CCSVNCH/HTĐ &Phụ cận không có quyền phỉ báng một cá nhân thành viên của Liên Hội như ông đã phỉ báng tôi trong buổi họp của Liên Hội ngày 5 Tháng 1, 2014. Ông nói “ Lý luận của chị Tuyết Mai là sai. Sai với lý luận của một người Quốc Gia có tâm hồn, có trái tim, có trí óc!”. Ông cũng đã quy chụp tôi là CS, “Cả vú cho lấp miệng em”.

Sau đó Ông Tạ cự Hải phổ biến trên NET, email của Aaron Trần chửi tôi nặng nề hơn,(email không có full email address nên không biết email đó do chính Tạ cự Hải viết hay của ai?). Đây là việc làm không có tư cách của một người lãnh đạo LH và ông đã tiếp tục hống hách tuyên bố “Tôi là chủ tịch, tôi muốn làm gì thì làm!”. Trước đây CTLH Tạ cự Hải có chuyển thư “Đâm sau lưng chiến sĩ” CT CĐ Đoàn hữu Định. Ông bị phê bình nặng nề trong một buổi họp của LH.

Tôi rất ý thức “Đoàn Kết Chống Cộng”. Nhưng thái độ hống hách, “Độc Tài Quân Phiệt”, đàn áp người dân của hai vị chủ tịch C Đ v à LH đã làm cho nhiều đồng hương chán nản, không thích tham gia sinh hoạt Cộng Đồng, sinh hoạt Liên Hội. Tiềm năng đấu tranh cho đất nước quê hương VN sa sút. Vì lý do quan trọng này, tôi viết thư kính thỉnh cầu quý vị quan tâm tới “Dân Chủ” sửa đổi Hiến Chương C Đ/HT Đ, MD&VA v à Liên Hội CCSVNCH/HTĐ & Phụ cận để Nhân quyền được tôn trọng ở đây.

Kính thư

Tuyết Mai

From: Duc Dang <ducndang@yahoo.com>

To: "congdongthudohtd@gmail.com" <congdongthudohtd@gmail.com>, "thieple2002@yahoo.com" <thieple2002@yahoo.com>, "sinh900@yahoo.com" <sinh900@yahoo.com>, "haita@juno.com" <haita@juno.com>, "vothanhnhan@sbtn.tv" <vothanhnhan@sbtn.tv>, "Kim1Ng@aol.com" <Kim1Ng@aol.com>, "TuyetMai45@aol.com" <TuyetMai45@aol.com>, "pvanly@hotmail.com" <pvanly@hotmail.com>, "cvttson@yahoo.com" <cvttson@yahoo.com>, Hoan Dang <hdang999@gmail.com>, Hannah Ly <Hannahnly@yahoo.com>, Kim Thanh <noellenguyen2000@gmail.com>, Mike Do <mdo@hotmail.com>, Philip <gotophilip@Verizon.net>, "doinay@aol.com" <doinay@aol.com>, "saigonnhodc1@verizon.net" <saigonnhodc1@verizon.net>, "phonho@aol.com" <phonho@aol.com>, david vo <DavidVo999@gmail.com>, "trevirginia@comcast.net" <trevirginia@comcast.net>, "emersonlee@gmail.com" <emersonlee@gmail.com>, "nguyenanhhoang@yahoo.com" <nguyenanhhoang@yahoo.com>, "sanghuong@aol.com" <sanghuong@aol.com>, "hdinh5810@YAHOO.COM" <hdinh5810@YAHOO.COM>

Cc: Duke <ducndang@yahoo.com>, Hung Nguyen <HenryNguyen11@yahoo.com>, "thomas.tran@mdvietmutual.org" <thomas.tran@mdvietmutual.org>, "ThomasPhan7@gmail.com" <ThomasPhan7@gmail.com>, "thomasktran@yahoo.com" <thomasktran@yahoo.com>

Subject: Invitation of 2nd Vietnamese AmericanTown hall meeting on Saturday 03/01/14

Date: Thu, 20 Feb 2014 12:33:34 -0800 (PST)

Kính thưa quý bậc trưởng thượng,

Kính thưa quý đại diện các hội đoàn Dân chính và Quân đội trong cộng đồng VN vùng Hoa Thịnh Đốn,

Kính thưa quý đồng hương,

V/v Mời tham dự buổi họp do Ủy ban điều tra của nhóm trẻ Washington DC, tổ chức để làm sáng tỏ những vấn đề ảnh hưởng đến lá cờ thiêng liêng

VNCH và những hành động ảnh hưởng tới sinh hoạt chống Cộng ở hải ngoại

Tôi là Đặng Nguyên Đức, cùng với nhóm thanh niên, thân hào, nhân sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn đã thành lập một ủy ban. Ủy Ban đặc biệt này được thành lập nhằm mục đích tìm hiểu, điều tra những người âm thầm tiếp tay làm lợi cho CS, gây thiệt hại cho cộng đồng Người Việt Quốc Gia trong vùng và ảnh hưởng tới an ninh Quốc Phòng tại Hoa Kỳ.

Nhằm mục đích phục vụ và bảo vệ đồng hương vùng Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi chỉ kết hợp để làm việc khi cần thiết. Trong năm 2011 -2012 khi Cảnh sát Falls Church lạm quyền bắt bớ vô cớ nhiều thực khách ở Eden Center, đã làm cho việc buôn bán ở đây bị sa sút trầm trọng. Chúng tôi đã đệ đơn khiếu nại lên FBI và sáu Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ của Virginia. Các hồ sơ này đã tới Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. Kết quả là Cảnh sát trưởng Falls Church đã xin giải nhiệm về hưu sớm và Công tố viên của Falls Church City cũng bị mất chức sau cuộc điều tra. Từ đó đến nay Cảnh Sát không còn quá nhiều, bắt bớ vô cớ.

Tuy nhiên, để hàn gắn lại sự đoàn kết với chính quyền Falls Church, chúng tôi đã bắt tay và ủng hộ Bà Stacy Kincaid vào thế chức Cảnh Sát Trưởng năm 2013. Ngày nay Eden Center trở lại sinh hoạt bình thường. Bà Kincaid và các dân biểu địa phương đã trở thành người bạn tốt của chúng ta.

Trong những ngày gần đây, chúng tôi có được xem video clip thấy biểu tượng cờ vàng thiêng liêng được CĐVN/HTĐ, MD&VA dùng để làm bao bì đựng bánh chưng cho các cựu quân nhân trong dịp chào cờ đầu năm ở Eden Center.

Ngoài ra có những sự việc, mới nhìn qua chúng ta thấy như hai vị chủ tịch tích cực chống Cộng, nhưng thật sự có lợi cho Cộng Sản. Vì vậy chúng tôi muốn gặp gỡ, nêu lên thắc mắc để hai vị giải thích, làm sáng tỏ vấn đề.

Chúng tôi kính mời quý vị lãnh đạo trong Cộng Đồng, Ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Cộng Đồng VNCH/HTĐ, MD&VA cùng Ban Chấp Hành, Văn Phòng Thường Trực CĐVN/HTĐ, MD&VA; Chúng tôi kính mời Ông Tạ Cự Hải, Chủ Tịch Liên Hội CCSVNCH/HTĐ&Phụ cận và quý vị đại diện các quân binh chủng thành viên trong Liên Hội đến tham dự.

Với chức vụ chủ tịch, do dân cử, hai vị Chủ tịch Cộng Đồng và Liên Hội có trách nhiệm đến tham dự, để trình bày, làm sáng tỏ những nghi vấn của đồng hương trong cộng đồng.

Nếu vì lý do gì hai vị không thể tham dự buổi họp, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi được biết. Buổi họp vẫn tiếp tục với sự khiếm diện của hai vị. Những thắc mắc được nêu lên và đồng hương thảo luận. Biên bản buổi họp được đưa lên NET để thông tin với đồng hương khắp nơi trong vùng.

Chúng tôi không lạm dụng quyền tự do ngôn luận, không cố tình gây rối ren, quậy phá sinh hoạt nề nếp của Cộng Đồng. Chúng tôi muốn thực thi dân chủ, nhưng luôn duy trì tinh thần đoàn kết, lễ độ theo truyền thống Việt Nam. Hoàn toàn không có vấn đề buộc tội hay phê phán tư cách cá nhân. Qua những lời giải thích của hai vị chủ tịch, người dân sẽ có nhận định và quyết định. Chúng tôi luôn giữ sự kính trọng đối với những vị lãnh đạo trong CĐ

Kính mong quý đồng hương đến tham dự đông đảo để hỗ trợ tinh thần giới trẻ hôm nay, đang dần thân phục vụ cộng đồng và đất nước quê hương Việt Nam.

Địa điểm buổi họp: Jewish Community Center

8900 Little River Turnpike Room 26

Fairfax VA 22031

Thứ Bảy, Ngày 1st Tháng 3, 2014

giờ: 3Pm-5Pm.

Duc Nguyen Dang

ducndang@yahoo.com

05/15/2014 5:57 PM FAX

0001/0002
https://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=b71qpv8q191vm#mail

Subject: Hoi Hai Quan nho Tuyet Mai chuyen thu moi toi Chu tich LMDCVNTT
From: TuyetMai45@aol.com (TuyetMai45@aol.com)
To: lyhientai02@yahoo.com
Date: Tuesday, February 25, 2014 10:01 PM

Ngày mai khi nào có ra--nh Anh Tài đi gọi đư' m. Tuyet Mai muốn thu+ra chuyen v e^' buoi "Town Hall meeting".
Đa, cam on.
TM703) 473-8070.

From: DodgeVan86@aol.com
To: tuyetmai45@aol.com
Sent: 2/25/2014 9:36:29 P.M. Eastern Standard Time
Subj: thu moi da tiet Trung Duong Hoi Ng- 2014

Thư mời

Kính gửi Ông Cựu Dân Biểu Lý Hiền Tài

Chủ Tịch Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Thuận Tuy

Theo thông lệ hằng năm, dạ tiệc Trùng Dương Hội Ngộ của hội Hải Quân và Hàng Hải Việt Nam Cộng Hòa Miền Đông Hoa Kỳ (HQ/HH/VNCH/MDHK) đều được tổ chức mừng Tân Niên. Năm nay sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 22 tháng 3 năm 2014 tại Nhà Hàng Harvest Moon, vào lúc 6:30PM. với sự trình diễn của Ca Sĩ Phương Hồng Quế, giá vé ồng hộ \$35.00
Trân trọng kính mời quý LMDCVNTT dành chút thì giờ đến chung vui cùng hội HQ/HH/VNCH/MDHK.
Sự hiện diện của quý hội là niềm hãnh diện cho chúng tôi.

Đề Ban Tổ Chức đón tiếp quý vị được chu đáo, xin vui lòng phúc đáp số người tham dự trước ngày 07 tháng 3 năm 2014

Kính xin Ông Chủ Tịch cho địa chỉ để chúng tôi gửi thiệp mời
Liên lạc: Nguyễn Văn Thành (703) 473-8068
Nguyễn Hữu Định (703) 786-4408
Đào Đình Trọng (571) 253-8559
Email: hqhhvn@yahoo.com
Trân trọng kính chào.

2/25/2014 11:09 PM

05/15/2014 5:57 PM FAX

0002/0002
https://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=apf1e25g5nqq6#mail

Subject: TM tra loi Ong Dinh va đưa ra THÔNG BAO TM đề nghị
From: Mai Nguyen (bodetam11@gmail.com)
To: :
Bcc: lyhientai02@yahoo.com
Date: Tuesday, March 18, 2014 4:27 AM

(Xin đừng gửi ra ngoài thư này).

TM có vài ba cố vấn, mỗi người đề nghị một cách nên hơi rối trí. TM cần thêm thì giờ để suy nghĩ cho chính chắn trước khi quyết định, rất cần sự góp ý của quý anh chị.
Người đề nghị nếu Ông Định không ký thì thả trôi, không ký. vì với tình trạng hiện tại, nhiều hội đoàn không ký ủng hộ thì họ cũng đang thua thế. Mình nên đòi hỏi THÔNGBAO phải rõ ràng theo ý mình.

Người thì đề nghị, ký thông báo của ông Định đưa ra cũng làm cho họ quê quá rồi...ngày nào họ hung hăng, đòi ra tay thưa kiện ngay. Bây giờ ba người ký tên giáng hòa..

TM muốn trả lời thẳng với ông Định, cái Thông Bao ông đề nghị, rườm rà, mập mờ, không trả lại danh dự cho tôi, nên tôi không thể ký. Tôi muốn viết ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề như thế này.

THÔNG BÁO

Kính thưa quý đồng hương,
Trong thời gian qua, giữa chúng tôi, Đoàn Hữu Định, Tạ Cự Hải, Nguyễn thị Tuyết Mai có sự hiểu lầm đưa tới sự tranh chấp gây xáo trộn sinh hoạt cộng đồng.

Trong tinh thần hòa giải, đoàn kết chống Cộng giữa người Việt Quốc Gia, chúng tôi đã quyết định ngồi lại với nhau giải quyết vấn đề. Nay những hiểu lầm đã được giải tỏa:

Chúng tôi đi tới quyết định, chấm dứt mọi tranh chấp, trở lại làm việc bình thường trong mọi sinh hoạt cộng đồng, cùng nhau xây dựng một cộng đồng mạnh để chống Cộng.

Đoàn Hữu Định Tạ Cự Hải Nguyễn thị Tuyết Mai

Nếu họ kèn kéo KHÔNG chịu ký thì mình thả trôi hay sau này nếu cần đưa ra THÔNG CAO CỦA MÌNH KEM THEO THÔNG CAO HO ĐỀ NGHỊ MÀ MI NH KHÔNG KÝ VỚI LÝ DO HỌ VIẾT MẬP MỜ KHÔNG TRẢ LẠI DANH DỰ CHO TÔI.

Quý vị nghĩ sao?

THÔNG BÁO

Về Town Hall Meeting của nhóm trẻ vùng Hoa Thịnh Đốn.

Được tổ chức ngày 1 Tháng 3, 2014

Tại Jewish Center, 8900 Little River Turnpike Fairfax, Virginia, 22031

Tel (703) 323-0880

Kính thưa quý vị quý bậc trưởng thượng,
Kính thưa quý đại diện các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng HTĐ
Kính thưa quý đồng hương,

Tôi tên là Đặng nguyên Đức, một trong những người có ý kiến lập ra buổi họp Town Hall Meeting này. Trước hết tôi có vài lời tự giới thiệu để chúng ta dễ làm việc với nhau.

Sau khi Trung tâm Thương mại Eden bị Cảnh sát bóc ráp và bắt giữ 19 người về tội băng đảng và bài bạc, chúng tôi đã tổ chức buổi Town Hall Meeting đầu tiên vào năm 2012 để lấy chữ ký gần 100 người, để nộp hồ sơ phản kháng lên các dân biểu, thượng nghị sĩ Virginia và FBI về vụ này. Hồ sơ đã được chuyển tới Bộ Tư Pháp HK. Quý vị đã biết chuyện gì xảy ra sau đó. Ông Cảnh Sát trưởng Falls Church xin từ nhiệm về hưu sớm, Công tố viên của Falls Church cũng mất chức. Sinh hoạt của Eden Center được trở lại bình thường.

Ngày xưa ông cha ta có Hội Nghị Diên Hồng, người dân đoàn kết, nói lên nguyện vọng của mình. Ngày nay, ở xứ dân chủ này, chúng ta có Town Hall Meeting, họp lại để nói lên nguyện vọng của người dân. Chúng tôi rất vui mừng với sự có mặt của quý vị. Sự hiện diện đông đảo của quý vị là nguồn khích lệ lớn lao đối với thế hệ trẻ của chúng tôi.

Để bắt đầu chương trình Town Hall meeting ngày hôm nay, chúng tôi xin có lời cảm ơn quý vị, các bác, các cô chú, anh chị em đã đến đây vì lợi ích của CD, và để bảo vệ tiếng nói Tự do của hàng triệu con tim người Vietnam tại quê hương.

Mục đích của buổi họp hôm nay chỉ để làm sáng tỏ vấn đề lập trường của hai vị chủ tịch một cách minh bạch trong tinh thần xây dựng và hòa nhã của người Việt Nam chúng ta. Xin quý vị lưu ý và giúp chúng tôi trong vấn đề này.

Trước khi đi vào phần chính thảo luận về lập trường chính trị của hai vị chủ tịch, tôi xin trả lời một số thắc mắc qua cái thư của Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh đưa lên NET hai tuần nay. Ông khuyên tôi “nên tránh liên hệ mật thiết với Sứ quán CS, dù mình có kế hoạch lớn muốn giải phóng quê hương”.

Thưa quý vị, tôi không có “Liên hệ mật thiết” với VC cũng không có kế hoạch lớn “Giải phóng quê hương”. Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh viết như vậy có lẽ đầu óc không còn minh mẫn, ông viết những điều ông tưởng tượng. Có thể, ông là bạn thân của Ông Đoàn Hữu Định và Ông Tạ Cự Hải, nên ông cố tình bóp méo tin tức của tôi để ngăn trở buổi “Town Hall Meeting” do chúng tôi tổ chức.

Nếu Dược sĩ Trinh thật lòng với tôi thì ông nên gửi thư cho riêng một mình tôi. Qua hành động gửi thư riêng của tôi với ông ta lên Net, cho thấy ông có “ăn ý” muốn phá hoại buổi họp, hoặc đầu óc ông không được bình thường.

Trước đây, năm 2010 chúng tôi một nhóm trẻ trong Hội từ thiện “Seed Of Good Hope” có kế hoạch giúp đỡ các trẻ em tại các tỉnh miền Tây dọc theo đồng bằng sông Cửu Long. Vì hoàn cảnh nghèo khó các em phải bỏ làng quê, bán thân ở Miền hay ở các thành phố lớn. Muốn giúp các em thì chúng tôi phải tạo công ăn việc làm, các em mới có thể ở lại quê nhà, hoàn lương. Đi sâu vào vấn đề thì chúng tôi mới được biết vùng đất các em sinh sống quá nghèo nàn vì nước sông Cửu Long ở đây bị ô nhiễm nặng, không uống được, đất đai cũng không trồng trọt được, tôm cá chết dần mòn, gia súc bị chết hàng loạt vì ô nhiễm và bệnh tật.

Cùng lúc đó Thượng Nghị sĩ JimWeb có xin Quốc Hội HK được một ngân khoản để lập những nhà máy lọc nước ở vùng này. Tôi cùng một số bạn trẻ trong hội liên lạc với Tòa Đại Sứ VC để theo dõi việc thực hiện chương trình xây những nhà máy lọc nước. Nhưng sau hơn một năm không thấy chương trình không như đường lối chúng tôi muốn, nên tôi đã ngưng liên lạc với Tòa Đại Sứ VC. Sự liên hệ của chúng tôi và Tòa ĐS CS giới hạn ở mục đích đó.

Hôm nay chúng tôi tổ chức Town Hall Meeting, đây là một hình thức thực thi dân chủ. Người dân có quyền hội họp, lên tiếng, bày tỏ nguyện vọng của mình với vị lãnh đạo. Tôi có gửi thư mời hai ông chủ tịch CĐ và LH đến

dự. Với tư cách là chủ tịch hai hội đoàn lớn, do dân bầu, hai vị có trách nhiệm đến dự, để giải đáp những nghi vấn của đồng hương. Hai vị không đến dự cũng không thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi hai vị không có tinh thần trách nhiệm và Dân chủ ngay tại một Quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ.

Buổi họp vẫn tiếp tục, những câu hỏi sẽ được nêu lên và biên bản buổi họp sẽ được đưa lên báo chí, lên NET để thông báo cùng đồng hương trong vùng.

Đối với ông Chủ tịch CĐ HTD, MD&VA Đoàn Hữu Định, tôi có nhận xét:

1. Về lá cờ vàng:

Ông Định là Chủ tịch CĐ, ông là người chịu trách nhiệm về việc sử dụng biểu tượng cờ vàng làm bao bì (shopping bag) đựng bánh chung cho các cựu quân nhân trong lễ Chào cờ đầu năm. Điều đặc biệt là trước ngày lễ, đã có một cư dân ở MD gọi điện thoại đề nghị với cả hai vợ chồng Ông Định và Bà Hải Yến “không nên dùng biểu tượng lá cờ thiêng liêng làm bao bì “shopping bag”. Cờ vàng là biểu tượng xương máu của biết bao anh hùng tử sĩ đã hy sinh cho Tổ Quốc, phải tôn trọng”. Ông Định đã nạt nộ người này, chúng tôi là ông đã không tôn trọng lá cờ vàng ?

Đây không là chuyện lớn, chúng tôi chỉ muốn nêu lên vấn đề này là để nhắc nhở Ông Chủ Tịch nên lưu ý đến sự tôn nghiêm của lá cờ thiêng liêng trong tương lai.

2. Việc phổ biến video Đinh Hùng bị giữ lại ở phi trường.

Ông Đinh Hùng là thành viên của Ban chấp hành CĐ, ông đã về VN ba lần, lần thứ ba ông gặp khó khăn ở phi trường vài giờ, ông khóc 5-7 giờ đồng hồ trên phi cơ.

buổi họp ở Liên Hội ngày 5/1/2014, Cô Tuyết Mai đã nêu lên hai ý kiến, không nên phổ biến video clip này vì:

-Phổ biến rộng rãi video này là tiếp tay với VC chuyên đi khắp nơi trên thế giới thông điệp của CS: “Nếu muốn về VN thì không nên tham gia sinh hoạt chống Cộng ở hải ngoại”.

-VC sẽ dùng video clip này, đưa Ông Đinh Hùng ra, một thành viên của BCH CĐ/HTĐ mới bị giữ vài giờ ở phi trường đã khóc 6 -7 giờ đồng hồ ...để bôi bác những người đấu tranh kiên cường ở hải ngoại.

Trong video hình ảnh buổi họp ở Liên Hội, ở phút 1:03 Ông Đoàn Hữu Định xác nhận “Tất cả những phê bình của Chị Tuyết Mai tôi rất đồng ý, chị nói cái gì cũng đúng. Có ý này và ý nghịch. Chị nói rất đúng, nhưng đừng đụng chạm tới chức vụ CĐ giao cho cá nhân đó (Đính Hùng làm Trưởng khối Chương Trình trong BCH CĐ)” .

Nếu Ông Định đồng ý tất cả những gì Cô Tuyết Mai nói là đúng, Cô Tuyết Mai nói rất đúng, tại sao ở phút thứ 56, trong buổi họp Ông Tạ cự Hải tuyên bố sẽ tiếp tục phổ biến video này trên trang web của Liên Hội, ông không đưa ý kiến của ông ra.

Xin hỏi lập trường chống Cộng của ông để ở đâu rồi?

Hay có nghĩa là ông đồng ý với Ông Tạ cự Hải, phổ biến rộng rãi thông điệp của CS “Nếu muốn về VN thì đừng tham gia sinh hoạt chống Cộng ở hải ngoại” và tiếp tay cho VC dùng hình ảnh của Đính Hùng để bôi bác những nhà đấu tranh ở hải ngoại?

Đối với Ông Tạ cự Hải.

Nếu có Ông Tạ cự Hải ở đây, thì đây là những câu hỏi dành cho ông Tạ Cự Hải, và yêu cầu ông trả lời “under oath”:

1. Khi ông tham dự các sinh hoạt ngoại giao do Tòa Đại Sứ VN tổ chức, ông có cho các hội viên trong Liên Hội biết không ?
2. Khi ông ra ứng cử chức vụ Chủ Tịch, các hội viên trong Liên Hội có biết và thông qua chuyện sinh hoạt riêng tư của ông với Tòa Đại Sứ VN không ?

*** Tôi xin xác nhận tôi và rất nhiều người quen của tôi có thấy ông Tạ cự Hải dự hai buổi tiệc Giáng Sinh năm 2010-2011 do Tòa Đại Sứ CS tổ chức ở Mariot Hotel, Washington, D.C.**

Thưa quý cô bác,

Trong hai buổi tiệc Giáng sinh 2010 - 2011 do Tòa Đại Sứ VN tổ chức, tôi thấy nhiều thương gia VN trong cộng đồng tham dự. Nhưng đối với tôi, giao du với tư cách cá nhân thì không phải là phạm pháp theo luật lệ Hoa Kỳ và với CĐ. Nhưng khi một người có liên hệ với CS VN mà giữ chức CT Liên Hội CCSVNCH/HTĐ & Phụ cận, như Ông Tạ cự Hải thì có sự xung đột về tư lợi (conflict of interest) đối với cá nhân của ông và đối với Liên Hội CCSVNCH/HTĐ & Phụ cận .

Chúng tôi kính mong quý vị trong Liên Hội tiến hành việc tìm hiểu, điều tra về vấn đề này.

Xin thành thật cảm ơn quý vị,

Đức nguyên Đặng

----- Forwarded message -----

From: **Mai Nguyen** <bodetam11@gmail.com>

Date: 2014-03-02 11:24 GMT-05:00

Subject: "Town Hall Meeting" tìm hiểu lập trường chính trị của hai ông Chủ tịch CĐ và Liên Hội CCSVNCH/HTĐ & và phụ cận.

To:

"Town Hall Meeting" tìm hiểu lập trường chính trị của hai ông Chủ tịch CĐ và Liên Hội CCSVNCH/HTĐ & và phụ cận.

Tuyết Mai

"Tôi xác nhận tôi và rất nhiều người quen của tôi có thấy Ông Tạ cự Hải dự hai buổi tiệc Giáng sinh năm 2010, 2011 do Tòa Đại sứ CS tổ chức ở Mariot Hotel, Washington, D.C". Đó là lời tuyên bố khẳng định của anh Đặng Nguyên Đức, người có ý kiến lập ra buổi "Town Hall Meeting", được tổ chức ngày 1 Tháng 3, 2014 tại Jewish Community Center ở Fairfax, VA.

Hai ông chủ tịch Cộng đồng HTĐ, MD&VAĐoàn Hữu Định và Ông Tạ cự Hải CT Liên Hội CCSVNCH/HTĐ&Phụ cận không đến dự, cũng không trả lời ban tổ chức. Anh Đặng nguyên Đức nói, hai ông không đến dự, có thể vì hai không tôn trọng BTC hay có thể vì hai ông muốn tránh né, không dám đối diện, trả lời trực tiếp những câu hỏi của anh trước công chúng.

Trong phần mở đầu, Anh Đức giới thiệu sơ qua về những sinh hoạt mà nhóm trẻ của anh đã làm. Năm 2012 anh và một nhóm trẻ đã mở "Town Hall Meeting" đầu tiên, thu được gần một trăm chữ ký để nộp đơn lên FBI và các dân biểu, nghị sĩ Virginia để phản kháng Cảnh Sát Falls Church đã bố ráp bắt giữ 19 người về tội băng đảng và bài bạc. Kết quả là Cảnh sát trưởng Falls Church và công tố viên Falls Church phải từ nhiệm về hưu sớm. Sinh hoạt của Eden Center trở lại bình thường.

Cũng trong phần mở đầu Anh Đức trả lời thư của Dược sĩ Nguyễn mậu Trinh Đồng chủ tịch Maryland, Chủ tịch Hội Người Việt Cao Niên, đưa ra cách đây hai tuần, khuyên anh "không nên liên hệ mật thiết với Sứ Quán VC dù mình có kế hoạch lớn muốn giải phóng quê hương". Anh Đức nói có lẽ ông Trinh là bạn của hai ông chủ tịch nên viết như vậy với "ẩn ý" phá hoại buổi họp do anh tổ chức. Sự thực anh chẳng có liên hệ mật thiết cũng không có kế hoạch giải phóng quê hương.

Năm 2010 Hội từ thiện “Seed Of Hope” có kế hoạch giúp trẻ em các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, vì quá nghèo khổ phải rời khỏi làng quê bán thân ở Miền và các thành phố lớn. Đi sâu vào vấn đề anh mới biết vùng đất họ sinh sống bị ô nhiễm nặng, nước không uống được, không chăn nuôi, không trồng trọt được. Lúc đó TNS Jim Webb có xin Quốc Hội HK một ngân khoản lớn để lọc nước. Anh và các hội viên của Seed Of Hope có liên lạc với Tòa Đại Sứ VC để theo dõi chương trình lọc nước đi tới đâu, vì thấy chương trình không như đường lối Hội mong muốn nên anh không liên lạc với Tòa ĐS VC nữa. Sự liên hệ của anh, các hội viên Seed Of Hope và Tòa ĐSCS không qua mục đích trên.

Anh Đức đi thẳng vào vấn đề. Anh muốn đặt câu hỏi với Ông Đoàn Hữu Định CTCĐVN/HTĐ,MD&VA về việc dùng lá cờ vàng làm bao bì (shopping bag) đựng bánh chung cho những cựu quân nhân trong dịp Chào cờ đầu năm. Một cư dân ở Maryland gọi điện thoại nhắc ông cờ vàng là biểu tượng của xương máu chiến sĩ hy sinh cho Tổ quốc, phải tôn trọng, không nên dùng biểu tượng cờ vàng làm bao bì. Ông Định nạt nộ người này và tiếp tục dùng cờ vàng làm “shopping bag”, nghĩa là Ông Định không tôn trọng cờ vàng?

Anh Đức nói tiếp, đây không phải là chuyện lớn. Chuyện phổ biến video clip phỏng vấn Đinh Hùng quan trọng hơn. Trong lúc chúng ta là công dân Mỹ có dân biểu, có nghị sĩ đại diện, bênh vực quyền lợi của chúng ta tại sao hai ông lãnh đạo không nhờ họ can thiệp. Anh Đức đưa ra con số thống kê, mỗi năm có hàng trăm ngàn người Việt ở hải ngoại về VN, chỉ có một số ít bị chặn lại, mà phổ biến video hù dọa làm đồng bào mình không dám sinh hoạt chống Cộng, có phải hai ông tiếp tay làm lợi cho CS?.

Trong buổi họp Cô Tuyết Mai phát biểu, phổ biến video clip là tiếp tay CS chuyển ra hải ngoại thông điệp: “Nếu muốn về VN thì đừng tham gia sinh hoạt chống Cộng ở hải ngoại” và VC sẽ dùng video clip này, dung chuyen Ông Đinh Hùng khóc để bôi bác những người đấu tranh ở hải ngoại. Ở phút 1:03, Ông Đoàn Hữu Định xác nhận “Tất cả những phê bình của chị Tuyết Mai tôi rất đồng ý, chị nói cái gì cũng đúng, chị nói rất đúng, nhưng đừng đụng chạm tới chức vụ CĐ giao cho cá nhân đó. (Đinh Hùng làm trưởng khối Chương trình trong BCH/CĐ)

Anh Đức đặt câu hỏi, ông Định đồng ý tất cả những gì cô Tuyết Mai nói là đúng, chị nói rất đúng, tại sao khi ông Tạ cự Hải quyết định phổ biến video này (phút 56) ông Định không nêu lên ý kiến của ông về vấn đề này?

Đối với Ông Tạ cự Hải, Anh Đức nhấn mạnh, đây mới là phần nghiêm trọng. Nếu Ông Tạ cự Hải có mặt ở buổi họp, anh sẽ yêu cầu Ông Tạ cự Hải trả lời “under oath”. Ngoài

việc anh xác nhận anh và nhiều người quen của anh có thấy ông Tạ cự Hải dự hai buổi tiệc Giáng sinh năm 2010 và 2011 do Tòa Đại Sứ VC tổ chức ở Mariot Hotel, Washington, D.C., Anh Đức đặt thêm hai câu hỏi:

1. Khi ông tham dự các sinh hoạt ngoại giao do Tòa Đại Sứ VN tổ chức, ông có cho các hội viên trong Liên Hội biết không?

2. Khi ông nhậm chức Chủ tịch Liên Hội, ông có cho các hội viên trong Liên Hội biết chuyện sinh hoạt riêng tư của ông với Tòa Đại sứ VN trước đó không?

Anh Đức nói rõ, trong tiệc Giáng sinh năm 2010, 2011 anh thấy có nhiều thương gia địa ốc, buôn bán nhà cửa, văn phòng luật sư, nhiều người làm ăn với VC tham dự. Nhưng đối với anh, người ta giao du với tư cách cá nhân thì không phải là phạm pháp theo luật lệ Hoa Kỳ và với CĐ, nên không nghĩ tới việc chụp hình chụp ảnh để tố cáo. Mới đây anh có xem video clip do Cô Tuyết Mai đưa lên anh mới biết Ông Tạ cự Hải, chuyên gia buôn bán nhà đất, là Chủ tịch Liên Hội. Theo anh, một người có liên hệ với CSVN mà giữ chức CT Liên Hội CCSVNCH/HTĐ & Phụ cận thì có sự xung đột tư lợi (conflict of interest), giữa cá nhân ông và tinh thần chống Cộng của Liên Hội. Vì vậy anh quyết định đưa vấn đề này ra phiên họp hôm nay.

Trước khi bước qua phần thảo luận, anh Đức có vài lời nói lên cảm nghĩ của anh: Quý vị quân nhân trong Liên Hội là những bậc cha chú, những chiến sĩ của Quân Lực VNCH. Xin các chú các bác giữ niềm tự hào của người chiến sĩ Quân Lực VNCH.

Ông Dương Xuân Tuyển bày tỏ lòng ngưỡng mộ tinh thần của các em trẻ. Ông nói, các em là những người can đảm, những người hiểu biết, các em có tinh thần, nhưng ông e rằng việc làm của các em không thành công. Buổi họp hôm nay không được sự tham dự của nhiều người. Đường lối của các em chưa đáp ứng được đồng đảo đồng hương. Các em nên giúp ích thực tế cho CĐ, chọn đúng đường để đi.

Anh Đức trả lời, khi tổ chức buổi họp này chúng cháu không mong mỗi được đồng người tham dự. Theo chú có đồng người tham dự là thành công thì điều đó không đúng. Khi bàn về chuyện một chủ tịch Liên Hội có liên hệ với Tòa Đại sứ VN, chuyện này rất là tế nhị. Phần đồng đồng hương chờ đợi coi chúng cháu làm có kết quả như thế nào rồi mới hưởng ứng. Hơn nữa hai ông Đoàn Hữu Định và Tạ cự Hải đang giữ hai chức vụ quan trọng nhất trong CĐ, hai ông quen biết nhiều người. Còn chúng cháu mặc dù làm được việc lớn, giúp ích cộng đồng Eden Center trước đây, nhưng chúng cháu làm việc trong âm thầm, kết quả không được thông báo rầm rộ, nên không được nhiều người biết đến. Nếu ai cũng ngại lúc bắt đầu không được mấy người ủng hộ, không dám làm, thì một ngày nào đó tụi cháu sẽ tự trách mình chứ không trách ai được hết.

Anh Đức nhấn mạnh cái sự “xung đột quyền lợi” (Conflict of Interest) của Ông Tạ Cự Hải không thể chấp nhận được, một người không thể làm công cho hai chủ, đây là việc anh thấy cần phải mời ông ra trước “Town Hall Meeting” để làm sáng tỏ. Không có nhiều người tham dự hôm nay là vì vấn đề này rất tế nhị và anh không quen biết nhiều người trong CĐ, chứ không phải việc làm này không hữu ích và chúng cháu không đi đúng đường lối.

Cô Hannah trả lời ông Dương Xuân Tuyên, chú muốn các cháu đóng góp thực tế cho CĐ, vậy cái việc Ông Tạ cự Hải, Chủ tịch LHCCSVNCH có liên hệ với Tòa Đại sứ CS không phải là việc đáng để đưa ra thảo luận, đóng góp cho CĐ, chúng cháu không đi đúng đường hay sao? Ít nhất qua buổi họp này, chúng cháu cũng nói lên tiếng nói của giới trẻ mà các bậc trưởng thượng trong cộng đồng nên lắng nghe.

Anh Đức nói tiếp, Hội của anh là “Seed Of Hope”, nếu bị một người nào đó đặt câu hỏi, thì anh sẽ đến giải thích, chứ không tránh né, không trả lời. Khi anh gửi thư mời ông Định, Ông Định chuyển thư anh tới Bà Cảnh Sát Trưởng Kincaid, có ý muốn tố ngược lại anh là VC phá hoại CĐ. Anh cho biết, anh đã giữ tất cả hồ sơ đã gửi tới các dân biểu, thượng nghị sĩ và luật sư. Bộ Tư Pháp đã đến điều tra, anh ngưng lại để giữ thể diện cho Cảnh Sát địa phương.

Theo anh “Town Hall Meeting” là một sinh hoạt trong một nước dân chủ, anh mong Ông Đoàn Hữu Định không nên đem cái chuyện bất đồng ý kiến trong nội bộ cho người ngoài xem, làm như vậy người ngoại quốc sẽ cười chê cộng đồng mình. Ông Định muốn tố cáo anh với Bà Cảnh sát trưởng Kincaid là một việc làm sai lầm, vì Bà không còn lạ gì anh và giới trẻ ở đây.

Anh Đức đặt câu hỏi, các chú bác nghĩ sao khi các cộng đồng khác như CĐ Phila, CĐ Cali cười trên đầu CĐ HTĐ, đã để cho một người liên lạc với VC nắm chức chủ tịch Liên Hội. Anh Đức mong mọi người hiện diện hôm nay có phản ứng để hai ông chủ tịch phải trả lời trên báo chí hay trên NET. Nếu họ không trả lời thì coi như họ không làm tròn trách nhiệm chủ tịch, do dân bầu lên. Anh Đức cũng đề nghị Liên Hội nên có Hiến Chương trong đó người có luật, người có liên hệ với CS không được giữ chức vụ “chủ tịch”.

Ông Sơn Tùng có ý kiến, cái sự bất đồng ý kiến giữa Bà Tuyết Mai và hai ông chủ tịch, trong một quốc gia dân chủ, đó là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề ông Chủ tịch Liên Hội có liên lạc với VC, những nhân vật đấu tranh có nên về VN không? Có nên ra vô Tòa Đại sứ CS hay không là vấn đề mới mẽ, cần được mổ xẻ.

Anh Đức nhắc đi nhắc lại nhiều lần hôm tiệc Giáng sinh 2010, 2011, có rất nhiều thương gia, chuyên gia địa ốc, buôn bán nhà đất, luật sư di trú, những người làm ăn với VC đến dự tiệc. Không riêng gì anh mà nhiều người quen của anh, có thấy ông Tạ cự Hải tham dự hai tiệc đó.

Sau buổi họp, anh Đặng nguyên Đức dành cho Tuyết Mai một cuộc phỏng vấn ngắn, nói qua cảm nghĩ của anh về buổi họp. Anh Đức nói, Anh cảm thấy buồn vì những người lớn không quan tâm tới vấn đề “Xung đột quyền lợi” (Conflict of Interest) của Ông Tạ cự Hải.

Anh Đức giải thích buổi họp lần này không đồng đảo là vì anh chỉ muốn mời những người lớn trong cộng đồng để giải quyết vấn đề êm đẹp trong nội bộ. Nếu sau một thời gian Cộng Đồng và Liên Hội không xét xử vấn đề Ông Tạ Cự Hải liên hệ với Tòa Đại Sứ VC một cách nghiêm chỉnh thì anh sẽ làm lớn chuyện, mời đồng người trẻ họp và làm “petition”(kêu gọi ký tên) yêu cầu ông Tạ Cự Hải từ chức, hay biểu tình yêu cầu Ông Tạ cự Hải từ chức.

Ông Tạ cự Hải nên trả lời những lời phát biểu của anh về việc ông đi dự tiệc của CS “đúng” hay “sai” “under oath”. Nếu ông Tạ cự Hải tiếp tục tránh né và vu khống anh là người đánh phá Liên Hội thì anh sẽ làm lớn chuyện hơn, sẽ mời rất đông người trẻ đến tham dự buổi “Town Hall Meeting” thứ ba.

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa

Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận

P.O Box 4063- Falls Church, VA 22044

ĐT: (703) 207-0300 - E-mail: lhccsvnch.htd@gmail.com

<http://www.lhccshtd.org>

TUYÊN CÁO CHUNG

Về việc tẩy chay bà Nguyễn Thị Tuyết Mai trong tất cả các sinh hoạt cộng đồng tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia

Xét rằng:

1. Tại phiên họp định kỳ của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận ngày 5 tháng 1 năm 2014, có phần thảo luận về “sự khủng bố của csvn đối với Chiến Hữu Đính Hùng tại phi trường Tân Sơn Nhất”, trong chuyên về thăm mẹ tại Việt Nam bị trọng bệnh. Trong phần phát biểu, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, một người tham dự buổi họp, đã có những lời lẽ mạ lỵ, sỉ nhục Chiến Hữu Đính Hùng, đồng thời có những ngôn từ cũng như thái độ biện hộ và bênh vực nhà nước csvn về hành động khủng bố Chiến Hữu Đính Hùng.

2. Hành động trên đây của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai hoàn toàn không phản ánh tâm tư của một người tị nạn cs chân chính không chấp nhận cộng sản, và đi ngược lại lập trường chống cộng của cộng đồng tị nạn cs nói chung và của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận nói riêng.

3. Kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2014, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai liên tiếp gửi emails sách nhiễu ông Chủ Tịch Cộng Đồng Đoàn Hữu Định và ông Chủ Tịch Liên Hội Tạ Cự Hải. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2014, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai đã công khai phối hợp với ông Đặng Nguyên Đức, tổ chức một buổi họp "Town Hall Meeting" tại Jewish Community Center để

"phán xét" hai ông Chủ Tịch Cộng Đồng và Chủ Tịch Liên Hội.

4. Ông Đặng Nguyên Đức, là một người tự xác nhận đã có liên hệ với tòa đại sứ csvn trong thời gian hơn một năm, không có bất cứ tư cách pháp nhân nào, trong một email đề ngày 20 tháng 2 năm 2014 gửi đến một số cơ quan báo chí và hội đoàn trong vùng Hoa Thịnh Đốn, trong đó, ông đã nhân danh nhóm thanh niên, thân hào, nhân sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn, thành lập một "Ủy Ban Đặc Biệt" điều tra, và tố cáo hai ông Chủ Tịch đã có những sự việc "có lợi cho cộng sản".

5. Trong buổi họp ngày 1 tháng 3 năm 2014, với số người tham dự trên dưới 15 người, kể cả ban tổ chức, ông Đặng Nguyên Đức đã đọc một bài viết sẵn, đặt vấn đề
(a) với ông Chủ Tịch Cộng Đồng về vụ những túi quà mừng xuân chiến sĩ có in hình cờ VNCH, và
(b) tố cáo ông Chủ Tịch Liên Hội đã tham dự hai bữa tiệc Giáng Sinh của tòa đại sứ csvn mà không đưa ra bằng chứng. Đây là một sự mạ lị, vu khống và chụp mũ nhằm bôi nhọ danh dự của ông Chủ Tịch Liên Hội một cách trực tiếp, và của tập thể chiến sĩ VNCH một cách gián tiếp.

6. Cách đây gần 3 năm, vào hai ngày Thứ Năm 2/ 6/2011 và Thứ Bảy 4/6/2011, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai đã phổ biến 2 emails, viện dẫn luật lệ của nhà nước csvn, là “**Nghị Định 103/2009/VĐ-CP, Công Văn số 842/NTBD** hướng dẫn các

cơ sở VH-TT-DL phát hiện “hát nhép” trong các chương trình trình diễn nghệ thuật. Những người vi phạm sẽ bị trừng trị theo luật pháp” để áp đặt lên ông Trịnh Phước Chí, Hội Trưởng Hội Cổ Nhạc “Hương Miền Nam” tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

7. Vào ngày 22 tháng 6 năm 2011, trong vụ ông Trịnh Quốc Thiên kiện ông bà Bùi Dương Liêm và Nguyễn Thị Bé Bảy đòi bồi thường 1 triệu mỹ kim tại toà án Fairfax Circuit Court, nhân chứng Nguyễn Thị Tuyết Mai đã trả lời hữu thệ trước Toà rằng bà không phải là phóng viên hay nhà báo.

8. Tuy nhiên, trên thực tế trong nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai đã tự xưng là một phóng viên, hành động như một phóng viên, có mặt tại các sinh hoạt của các hội đoàn trong cộng đồng và quân cán cảnh để quay phim, chụp hình, ghi âm và thu thập tin tức. Những tài liệu này được phổ biến trên báo chí địa phương cũng như trên internet qua hình ảnh, bài tường thuật và video clips trên hệ thống youtube, một phương tiện truyền thông tân tiến và phổ quát trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.

9. Qua những dữ kiện:

- Bà Tuyết Mai biện hộ và bênh vực csvn
- Bà Tuyết Mai có lời lẽ sỉ nhục và bôi nhọ chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa

- Bà Tuyết Mai áp đặt luật lệ của csvn đối với văn nghệ sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn,
 - Bản thân bà Tuyết Mai không phải là một phóng viên hay nhà báo,
- Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận có quyết định sau đây:

Quyết Định:

1. Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận , Cộng Đồng Việt Nam vùng Wahinton, D.C., Maryland và Virginia, các hội đoàn, tổ chức của người Việt tị nạn cs trong vùng Hoa Thịnh Đốn và những người Việt Quốc Gia ở khắp hải ngoại tẩy chay bà Nguyễn Thị Tuyết Mai trong tất cả các sinh hoạt, kể từ ngày hôm nay 7-3-2014.
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai và ông Đặng Nguyên Đức có bảy (7) ngày để trưng ra bằng chứng cụ thể về việc "tố cáo" ông Chủ Tịch Liên Hội Tà Cựu Hải đã " **dự hai buổi tiệc Giáng Sinh năm 2010-2011 do toà đại sứ CS tổ chức ở Mariot Hotel, Washington,D.C.**"
3. Chủ Tịch Liên Hội có toàn quyền truy tố bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, ông Đặng Nguyên Đức và những ai tiếp tay trong các hành động sách nhiễu, vu khống, chụp mũ làm tổn thương danh dự, thiệt hại tinh thần, thiệt hại tài chánh và những

phương diện khác của cá nhân ông Tạ Cự Hải, trước công lý và pháp luật Hoa Kỳ.

Ngày 7 tháng 3 năm 2014

Đồng ký tên theo thứ tự thời gian:

Tổ chức và hội đoàn:

1. Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
2. Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia
3. Hội Yên Thế
4. Hội Chiến Tranh Chính Trị vùng Hoa Thịnh Đốn
5. Gia Đình Nữ Quân Nhân vùng Hoa Thịnh Đốn
6. Gia Đình Mũ Đen Vùng Virginia, Maryland & Washington, D.C.
7. Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ
8. Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Canada
9. Việt Nam Quốc Dân Đảng
10. Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Calgary
11. Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận
12. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Vùng Washington, DC, Maryland, Virginia & Phụ Cận
13. Hội Thơ Ảnh Hoa Thịnh Đốn
14. Chi Hội Gia Đình Mũ Đỏ Vùng Washington, DC
15. Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

16. Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
17. Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
18. Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ
19. Hội Thủy Quân Lục Chiến Đông Bắc Hoa Kỳ

Cá nhân:

1. Mũ Đỏ TRỊNH TƯỜNG VÂN
2. Đặng Văn Ngọc, Calgary, AB Canada
3. Trần Việt Hải
4. Kỳ Bình Vĩnh Châu
5. Luật sư Nguyễn Hữu Dụng & Trúc Mai
6. Phương Trang Lê, VA Beach
7. Nguyễn V. Chân, Chesapeake
8. Nguyễn Q. Khanh, Chantilly, VA
9. Kim Nguyễn, Alexandria
10. Quỳnh Nguyễn, Roanoke
11. Lê Phương Đại, VA Beach, VA
12. Cường Nguyễn, VA Beach
13. Lê Văn Thời, Virginia
14. Nguyễn Kim Liên, Chesapeake
15. Hà Thị Mên, Richmond
16. Hà V. Hiếu, Richmond
17. Phạm V. Tiên, Henrico, VA
18. Phạm Thị Nga, Henrico
19. Nguyễn C. Tuấn, Chantilly, VA
20. Trí Barrett, VA Beach
21. Hoàng Mỹ Hà, Richmond
22. Cathy Phạm, Richmond

23. Nguyễn V. Thành, Silver Spring, MD
24. Nguyễn Văn Hoàng, Alexandria
25. Christopher Phùng, Silver Spring, MD
26. Lê Văn Tài, Frederickburg
27. Andrew Phùng, Beltsville, MD
28. Trần Hiệp, Gaithersburg
29. Nguyễn Thị Lành, Germantown
30. Hoàng Ngọc Diệp, Richmond, VA
31. Michael Đỗ (Đỗ Văn Phúc)
32. Phan Thị Đình Chi, Fairfax. Va
33. Phó Hòa
34. Phan Thanh
35. Trần Văn Ninh, Fairfax, VA
36. Thomas Nguyễn
37. Ngô Thị Tửu
38. Lily Trần
39. Jimmy Hoàng
40. Trần Đình Trử
41. Phạm Thị Tuyết Hoa
42. Mũ Nâu Văn Kỷ
43. Mũ Nâu Nguyễn Đình Sinh
44. Hoàng Lan Chi
45. Mũ Xanh Nguyễn Văn Tụ
46. Lưu Nguyễn Kiều Thu
47. Lê Văn Sanh
48. Vĩnh Liêm, Phoenix, Arizona
49. Dzung Senser
50. Phan Đình Thức, Fairfax VA
51. Nguyễn Phú Quý, Annandale Va
52. Nguyễn Nhi, Fairfax, Virginia

53. Trần Nhân & Hậu Duệ VNCH Úc Châu
54. Nguyễn Thiệu Nhân, CT/BĐD Văn Bút Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ
55. Bà Quả Phụ Trần Đắc Trân, Falls Church, VA
56. Lôì Hồ Trần Nhung Nguyên, Falls Church, VA
57. Bà Lâm Thị Tuyết, Falls Church, VA
58. Bà Nguyễn Phương Nga, Falls Church, VA
59. Bà Holland Nguyễn, Falls Church, VA
60. Bà Quý Hồ Miller, Rockville, Maryland
61. Lôì Hồ Nguyễn Xuân Tám, Springfield, VA
62. Hắc Long Lê Văn Hạnh, Washington, DC
63. Châu Chương Thành, Richmond VA
64. Nguyễn Kiều Nga, Chantilly, VA
65. Hoàng Mỹ Hạnh, Potomac, MD
66. Nguyễn Christine, Potomac, MD
67. Nguyễn Ngọc Quý, Falls Church, VA
68. Trịnh H. Trí, Fairfax, VA
69. Nguyễn Sơn, Falls Church, VA
70. Trần T. Long, Leesburg, VA
71. Nguyễn Thị Kim Ân, Centreville, VA
72. Trần T. Ngọc, Potomac, MD
73. Nguyễn Q. Việt, Bethesda, MD
74. Lưu Hòa, Fairfax, VA
75. Nguyễn Thu Hà, Ashburn, VA
76. Mũ Nâu Nguyễn Hưng Thái, Annandale, VA
77. Mũ Xanh Trần Văn Nuôi, HT/TQLC/ĐBHK
78. Mũ Xanh Lê Đình Đơn, TTK/TQLC/ĐBHK
79. CSVSQ Phạm Văn Khuê, Silver Spring, MD
80. Nguyễn Kim Thủy, Annandale, VA

81. Nguyễn Thị Kim-Huê, Annandale, VA
82. Mũ Nâu Nguyễn Văn Hào
83. Yên Thế Bùi Thượng Khuê, Annandale, VA

From: Duc Dang <ducndang@yahoo.com>

To: Voice VietnameseAmericans <voicevietnameseamericans26@gmail.com>, "vothanhnhan@sbtn.tv" <vothanhnhan@sbtn.tv>, "bebeliem@aol.com" <bebeliem@aol.com>, "lienpham2k@gmail.com" <lienpham2k@gmail.com>, bich ha pham <bicph666@gmail.com>, "anthanh8@yahoo.com" <anthanh8@yahoo.com>, "thieple2002@yahoo.com" <thieple2002@yahoo.com>, "hdnongthong@gmail.com" <hdnongthong@gmail.com>, "haita@juno.com" <haita@juno.com>, "canhtanviet@gmail.com" <canhtanviet@gmail.com>, "mckimloan@yahoo.com" <mckimloan@yahoo.com>, "congboston@gmail.com" <congboston@gmail.com>, "saucai@yahoo.com" <saucai@yahoo.com>, "htchiem@yahoo.com" <htchiem@yahoo.com>, "SONTUNGNN@aol.com" <SONTUNGNN@aol.com>, "hoaihuongva@hotmail.com" <hoaihuongva@hotmail.com>, "thang.nguyen@bpsos.org" <thang.nguyen@bpsos.org>, "pvanly@hotmail.com" <pvanly@hotmail.com>, "hung@nguyen4delegate.com" <hung@nguyen4delegate.com>, "thomasktran@yahoo.com" <thomasktran@yahoo.com>, "ThomasPhan7@gmail.com" <ThomasPhan7@gmail.com>, "nguyen67@yahoo.com" <nguyen67@yahoo.com>, "longktranpd@yahoo.com" <longktranpd@yahoo.com>, "dodgevan86@aol.com" <dodgevan86@aol.com>, "tienmai202@aol.com" <tienmai202@aol.com>, TRINH NGUYENMAU <trinh.nguyenmau@gmail.com>, "comengoc@yahoo.com" <comengoc@yahoo.com>, "xdvnkhiem@yahoo.com" <xdvnkhiem@yahoo.com>

Subject: Thu tra loi ong Ta Cu Hai

Date: Sun, 4 May 2014 08:41:41 -0700 (PDT)

Kính thưa quý vị Trưởng Thượng và các bạn hữu trong CĐ,

Trong tinh thần xây dựng và đoàn kết, tôi, Đặng Nguyên Đức xin phép trả lời về Bản Tuyên Cáo Chung của Ông Tạ cự Hải vừa qua về buổi họp Townhall meeting ngày 03/01. Vì sự kiện này có liên quan đến an ninh của quốc gia Hoa Kỳ và ảnh hưởng đến danh dự của CĐ người Mỹ gốc Việt tại DC, MD và Virginia, xin quý vị đặc biệt quan tâm đến vấn đề này.

Buổi họp Townhall meeting 3/01 được tổ chức là một trong những dân quyền, được ghi trong các Hiến chương 1&14, Tự do Ngôn luận và Hội họp của mọi công dân Hoa Kỳ. Với mục đích bảo vệ danh dự, quyền lợi và ý nghĩa của CĐ, tôi đã có hai câu hỏi về sinh hoạt của ông Tạ cự Hải với Toà ĐS VN, hai câu hỏi rất đơn giản cho bất cứ một vị chủ tịch nào, nếu họ có sự kính trọng với CĐ.

Sinh hoạt qua lại với TĐS VN không phải là phạm pháp, ông Hải chẳng có gì phải lo sợ với pháp luật Hoa Kỳ. Thư mời của chúng tôi hoàn toàn hợp pháp theo Hiến Chương của Hoa Kỳ.

Xin quý vị lưu ý, “Conflict of Interest” hay là xung đột về tư lợi của một vị chủ tịch của một hội đoàn là một vi phạm nghiêm trọng với Hiến chương của tất cả hội đoàn “non-profit”, trong tất cả các tiểu bang trên nước Mỹ, kể cả tiểu bang Virginia . Sự việc này sẽ làm mất đi ý nghĩa và danh dự của CĐ Việt Nam trước pháp luật và với những CĐ khác trong vùng.

Thay vì đến họp hoặc là tìm cách liên lạc trả lời lại chúng tôi trên cương vị một vị chủ tịch, Ông Hải đã ra một Bản Tuyên Cáo Chung của LHCCSVNCH/HTĐ&Phụ cận, tấn công đến danh dự và lên tiếng kết án bà Nguyễn thị Tuyết Mai và tôi rồi đe dọa những ai trong CĐ có thắc mắc về ông Hải.

Bản Tuyên Cáo Chung của ông Hải và Liên hội CCSVNCH/HTĐ& Phụ cận có nhiều vi phạm nhân quyền cấp Liên bang của Chính phủ HK . Trong Hiến chương 14, Tile 42, 48 and 124, tôi xin tạm dịch

“..Nếu có từ hai người trở lên muốn thực hiện những âm mưu để làm tổn thương, đàn áp, hăm dọa và thị uy bất cứ ai trong mọi tiểu bang, lãnh thổ, quận hạt (tại Hoa Kỳ) về quyền tự do ngôn luận như chính họ; hay là

Nếu có từ hai người trở lên, giả dạng trá hình trên công lộ hay đến tại tư gia với mưu đồ ngăn cản hay hăm hại các đặc quyền tự do của một cá nhân.

Họ sẽ bị phạt vạ theo luật pháp của Hiến chương hay vào tù tới 10 năm hay là chịu cả hai hình phạt. Nếu có án mạng xảy ra từ những hành động vi phạm trong Hình Luật này, nếu những hành động này có liên quan tới việc bắt cóc, hay vv..., các thủ phạm sẽ bị phạt dưới Hình Luật và chúng sẽ bị tù bán thân hay suốt cuộc đời hay là chịu cả hai hình phạt hoặc là sẽ bị kết án tử hình .

18 U.S. CODE § 241 - CONSPIRACY AGAINST RIGHTS - Current through Pub. L. 113-86, except 113-79.
(See Public Laws for the current Congress)

If two or more persons conspire to injure, oppress, threaten, or intimidate any person in any State, Territory, Commonwealth, Possession, or District in the free exercise or enjoyment of any right or privilege secured to him by the Constitution or laws of the United States, or because of his having so exercised the same; or

If two or more persons go in disguise on the highway, or on the premises of another, with intent to prevent or hinder his free exercise or enjoyment of any right or privilege so secured—

They shall be fined under this title or imprisoned not more than ten years, or both; and if death results from the acts committed in violation of this section or if such acts include kidnapping or an attempt to kidnap, aggravated sexual abuse or an attempt to commit aggravated sexual abuse, or an attempt to kill, they shall be fined under this title or imprisoned for any term of years or for life, or both, or may be sentenced to death. “

Trong bản TCC, ông Hải đã hăm dọa, thị uy và đàn áp quyền ngôn luận mọi người trong CĐ nếu ai lên tiếng hoặc đứng ra nói về các hoạt động của ông. Đây là những vi phạm nghiêm trọng đến dân quyền của mọi công dân HK ngay tại Thủ đô Washington. Xin quý vị xem lại phần cuối trong Bản TCC để thấy rõ những vi phạm của ông Tạ Cự Hải qua Tuyên Cáo của LHCCSVNCH/HTĐ& Phụ cận.

Hiện nay Việt Nam vẫn còn nằm trong danh sách của những Quốc gia vi phạm Nhân Quyền và “Cyber Security watch list” của các cơ quan Chính phủ Liên Bang HK cùng với Trung Quốc, Bắc Hàn và một số ít quốc gia khác . Tiếp tay với những tổ chức từ những quốc gia này để khủng bố, dọa nạt các công dân HK về bất cứ phương diện gì đặc biệt là vi phạm đến Nhân Quyền đều là những hành động nên được truy tố trước pháp luật

Trong tinh thần xây dựng và đoàn kết của người Việt hải ngoại, chúng tôi xin quý vị lưu ý về vấn đề, cuộc phỏng vấn ông Đinh Hùng với lời cảnh báo tới các công dân Mỹ gốc Việt phải hợp tác với Việt Nam để được an toàn về nước, do ông Bùi Dương Liêm thực hiện mà ông Hải và ông Liêm đã tích cực quảng bá video đó.

Những hành động phạm pháp của hai ông Liêm và Hải đối với những cá nhân khác trong CĐ tại tiểu bang Virginia thì tôi xin miễn bàn tại đây.

Các luật sư Mỹ đã xin phép tôi đem cuốn video này đến Dept of Homeland Security để phân tích thêm, vì sự kiện xảy ra với ông Đinh Hùng tại phi trường, nếu có thật hay giả, đều có liên hệ tới Department of Tourism, toà ĐS VN, Department of State, Department of Homeland Security, FBI và nhiều cơ quan địa phương khác. Vì đây có thể là sự mở đầu của cuộc xâm lăng trong chiến tranh tâm lý và tư tưởng nhằm tấn công các công dân Hoa Kỳ, bắt đầu là người Mỹ gốc Việt tại Virginia.

Nhân dịp này chúng tôi xin được phép cảm ơn Phóng viên Tuyết Mai đã bắt chấp mọi áp lực, mạnh dạn lên tiếng, các Cố vấn luật sư Việt và Mỹ, các Sĩ Quan Việt Nam trong Quân đội Hoa Kỳ, anh chị em trong các cơ quan Chính phủ Liên bang, các thương gia, và các thân hữu trong vùng đã ủng hộ và tham khảo với chúng tôi. Sau hết chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã bỏ thì giờ theo dõi những sự việc đã qua. Cầu xin Ông Trên soi sáng, bảo vệ, đem lại công lý, an bình và thịnh vượng cho CĐ và đất nước Việt Nam chúng ta.

Thành Kính,
Dang Nguyen Duc

From: Duc Dang <ducndang@yahoo.com>
To: "lhccsvnch.htd@gmail.com" <lhccsvnch.htd@gmail.com>, "HAITA@JUNO.COM" <HAITA@JUNO.COM>, "longktranpd@aol.com" <longktranpd@aol.com>, "thai2a2000@yahoo.com" <thai2a2000@yahoo.com>, "Tienmai2002@aol.com" <Tienmai2002@aol.com>, "hqhhvn@yahoo.com" <hqhhvn@yahoo.com>, "phithanhly@cox.net" <phithanhly@cox.net>, "sinhlnghuyen@yahoo.com" <sinhlnghuyen@yahoo.com>, "nuoitran6tu@yahoo.com" <nuoitran6tu@yahoo.com>, "haclong4@yahoo.com" <haclong4@yahoo.com>, "Soibien62@yahoo.com" <Soibien62@yahoo.com>, "nvlth@gmail.com" <nvlth@gmail.com>, "phohoa52@gmail.com" <phohoa52@gmail.com>, "thanhphan0007@yahoo.com" <thanhphan0007@yahoo.com>, "thachndo@yahoo.com" <thachndo@yahoo.com>, "HDnongthon@gmail.com" <HDnongthon@gmail.com>, "thiepnpham@yahoo.com" <thiepnpham@yahoo.com>, "tnguyenm2000@yahoo.com" <tnguyenm2000@yahoo.com>, "ranger7508@gmail.com" <ranger7508@gmail.com>.

"crowncsi@yahoo.com" <crowncsi@yahoo.com>, "tamhong4022@yahoo.com" <tamhong4022@yahoo.com>, "lamynhan@gmail.com" <lamynhan@gmail.com>, "Bebeliem@aol.com" <Bebeliem@aol.com>, "nguyenkhang50@yahoo.com" <nguyenkhang50@yahoo.com>, "vinhchau1943@yahoo.com" <vinhchau1943@yahoo.com>, "LYHIENTAI02@YAHOO.COM" <LYHIENTAI02@YAHOO.COM>, "THIEPLE2002@YAHOO.COM" <THIEPLE2002@YAHOO.COM>, "DUATTRAN8892@YAHOO.COM" <DUATTRAN8892@YAHOO.COM>, "THANHPHAN007@YAHOO.COM" <THANHPHAN007@YAHOO.COM>, "DHDINH@GMAIL.COM" <DHDINH@GMAIL.COM>, "DODGEVAN86@AOL.COM" <DODGEVAN86@AOL.COM>, "REDBERETDC@YAHOO.COM" <REDBERETDC@YAHOO.COM>, "ONGBAMUITHU@YAHOO.COM" <ONGBAMUITHU@YAHOO.COM>

Cc: Mai Nguyen <bodetam11@gmail.com>, Hannah Ly <Hannahnly@yahoo.com>, Kim Thanh <noellenguyen2000@gmail.com>, bich ha pham <bicph666@gmail.com>

Subject: Thu Dang Nguyen Duc gui cho Lien Hoi

Date: Thu, 8 May 2014 12:13:16 -0700 (PDT)

Kính thưa các Chú Bác trong Liên Hội CCSVNCH/HT Đ&Phụ cận, Cháu là Đặng Nguyên Đức, vì là một thành viên trong CĐ, và cũng vì thân phụ cháu là một sĩ quan trong QLVNCH. Nên cháu cảm thấy mình có trách nhiệm phải lên tiếng với ông Tạ Cự Hải khi biết ông ta có vấn đề rất lớn trong cương vị chủ tịch của LH. Và cháu cũng muốn xin ý kiến của các chú bác trong LH. Trong tháng 3 vừa qua, ông TCH trên cương vị Chủ tịch, đã ra Bản Tuyên Cáo Chung, lên án và kết tội bà Tuyết Mai và cháu trong CĐ, chỉ vì cháu có hai câu hỏi về sinh hoạt của ông với TĐS VN tại Washington DC. Trong BTC của LH, ông Hải đã vi phạm đến Hiến Chương 1&14 trên pháp lý khi ông đã kết án, và hăm dọa những người trong CĐ về quyền tự do ngôn luận của họ, khi họ có thắc mắc về sinh hoạt của ông.

Theo luật sư đoàn của cháu, LHCCSVNCH tại HTĐ& Phụ cận sẽ chịu trách nhiệm chung với ông Hải trước toà án vì ông lên tiếng với tư cách của một Chủ tịch, và những lời lẽ trong BTC coi như là đã được Ủy Ban Thành Lập (UBTL) của LH đồng ý và chấp thuận trong mắt của CĐ và luật pháp.

Trong sự kiện này, UBTL của LH, là các hội trưởng của các quân binh chủng, vốn là "voting members" đã chọn ông Hải làm chủ tịch LH, sẽ có trách nhiệm trong hành động phạm pháp của ông Hải. Cháu thật tình không muốn làm phiền bất cứ ai trong LH, nhưng cháu và bất cứ ai trong CĐ cũng sẽ không chấp nhận sự uy hiếp và hăm dọa của ông Tạ Cự Hải đã và đang dùng danh nghĩa của Liên Hội để phục vụ cho mục đích riêng của ông ta. Nếu cháu không đem ông Hải ra tòa, và Liên Hội vẫn để cho ông ta dùng danh nghĩa của LH thì những trò hăm dọa với những đối thủ, đối tượng của ông ta trong CĐ sẽ tái diễn dài dài. Trường hợp ông Lý Hiền Tài, bà Tuyết Mai và cháu là ba chứng minh đang xảy ra. Ngoài chuyện danh dự của LHCCSVNCH tại HTĐ& Phụ cận, những vi phạm với luật pháp của LH sẽ là vấn đề lớn với UBTL. Theo luật pháp của Tiểu Bang Virginia, nếu Hiến chương của LH không được articulate thì LH sẽ phải dùng Hiến Chương của TB Virginia. Như vậy thì với những hành động vi phạm của ông Hải, LH sẽ chịu rất nhiều vấn đề pháp lý trước toà án TB và có thể lên tới Liên Bang nữa. Khi các chú các bác cho cháu biết câu trả lời và sự quyết định của Ủy Ban Thành Lập của LH về vai trò của ông Hải trong LH và trong Bản Tuyên Cáo tại thời điểm này, thì cháu sẽ nhờ luật sư điều chỉnh lại

hồ sơ đang được thành lập để đưa ông Hải và nhóm của ông ta ra toà vì các hành động phạm pháp này.

Cháu rất mong nghe tin của các Chú và các Bác. Thành Kính,

Duc N. Dang